

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-QLXDCT
V/v tham gia ý kiến về việc đề nghị
mua đất đắp phục vụ dự án nâng
cấp, cải tạo đê hữu sông Dừa, huyện
Thiệu Hóa.

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 10209/STNMT-TNKS ngày 18/11/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham vấn ý kiến về đề nghị mua đất đắp phục vụ dự án nâng cấp, cải tạo đê hữu sông Dừa, huyện Thiệu Hóa; kèm theo Công văn số 3942/UBND-QLDA ngày 10/11/2022 của UBND huyện Thiệu Hóa. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của UBND huyện Thiệu Hóa tại công văn nêu trên, mỏ vật liệu đất đắp phục vụ công trình được quy định lấy tại mỏ số 90 đồi Cồn Bung xã Xuân Sơn (nay là xã Xuân Sinh), huyện Thọ Xuân theo quy hoạch các mỏ vật liệu đất đắp đê tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4823/QĐ-UBND ngày 31/12/2014; vị trí mỏ đất hiện trạng là đất giao cơ bản cho nhân dân sản xuất canh tác nông nghiệp được định hướng quy hoạch sử dụng đất là đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm. Địa hình tự nhiên có khoảng 40%÷50% là địa hình trũng, không phải dạng đồi núi, không có khả năng khai thác đất đắp phục vụ công trình thủy lợi; đồng thời UBND huyện Thiệu Hóa đã cùng UBND huyện Thọ Xuân, UBND xã Xuân Sinh kiểm tra hiện trạng khu vực mỏ và kết luận: “Hiện trạng khu vực kiểm tra là các thửa ruộng sản xuất canh tác nông nghiệp, không phải dạng đồi núi, không có khả năng khai thác đất phục vụ công trình thủy lợi” (có biên bản kèm theo); trên cơ sở đó, UBND huyện Thiệu Hóa đề nghị UBND tỉnh cho phép sử dụng đất đắp mua tại các mỏ đất đang hoạt động hợp pháp trên địa bàn tỉnh để phục vụ dự án nâng cấp, cải tạo đê hữu sông Dừa, huyện Thiệu Hóa.

Tại Công văn số 17/AKH-KT ngày 04/11/2022 của Công ty TNHH xây dựng An Khánh Hưng (đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi) gửi kèm văn bản nêu trên có đề xuất phương án khai thác đất tại mỏ số 90 đồi Cồn Bung xã Xuân Sinh hiện đang mâu thuẫn với đề xuất nêu trên của UBND huyện Thiệu Hóa.

Vì vậy, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu UBND huyện Thiệu Hóa làm rõ nội dung nêu trên; trường hợp đủ cơ sở loại bỏ phương án khai thác đất tại mỏ số 90 đồi Cồn Bung xã Xuân Sinh thì Sở Nông nghiệp và PTNT đồng ý nội dung mua đất tại các mỏ đất đang hoạt động hợp pháp trên địa bàn tỉnh để phục vụ cho dự án theo nội dung đề nghị của UBND huyện Thiệu Hóa tại Công văn số 3942/UBND-QLDA; đồng thời nếu được UBND tỉnh đồng ý, chủ đầu tư phải tổ chức khảo sát cụ thể các mỏ đất trong khu vực dự án đang hoạt động hợp pháp, đảm bảo đủ trữ lượng, chất lượng đất đáp đê theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và cự ly vận chuyển ngắn nhất nhằm giảm chi phí vận chuyển, từ đó lựa chọn phương án tối ưu nhất nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế của dự án.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLXDCT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hoài Nam